



ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด

เรื่อง การถอน - โอนเงิน ผ่านแอปพลิเคชัน CMS รับเงินโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยของสมาชิก

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.กสท.) ได้เปิดให้บริการถอนเงินฝากออมทรัพย์ระหว่างบัญชีสหกรณ์ผ่านระบบแอปพลิเคชัน CMS เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกในการถอนเงินฝากออมทรัพย์ระหว่างบัญชีของสมาชิก (โอนภายในระบบแอปพลิเคชัน CMS) และโอนไปยังธนาคารกรุงไทยที่ผูกกับบัญชีเงินฝากของสมาชิก

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับ สอ.กสท.ข้อ 60(16) ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2567 ครั้งที่ 21/2567 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567 มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศ สอ.กสท. เรื่อง การถอน - โอนเงิน ผ่านแอปพลิเคชัน CMS ฉบับลงวันที่ 9 ธันวาคม 2567 และยกเลิกประกาศ สอ.กสท. เรื่อง การถอนเงินฝากออมทรัพย์ผ่านแอปพลิเคชัน CMS รับเงินโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ฉบับลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เนื่องจากปัจจุบันการหลอกลวงการทำธุรกรรมในรูปแบบต่างๆ มีการระบอบอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการถอนเงินของสมาชิกผ่านแอปพลิเคชัน CMS คณะกรรมการดำเนินการได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิกเป็นสำคัญ จึงเห็นควรออกประกาศ สอ.กสท.เรื่อง การถอน - โอนเงิน ผ่านแอปพลิเคชัน CMS รับเงินโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยของสมาชิก โดยกำหนดวงเงินในการถอน - โอนเงินฝาก ดังนี้

1. การถอน - โอนเงิน ระหว่างบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สอ.กสท. กับ ธนาคารกรุงไทยของสมาชิก วงเงินการทำธุรกรรม 50,000 บาท ต่อครั้ง ไม่เกิน 4 ครั้งต่อวัน รวมไม่เกิน 200,000 บาทต่อวัน
2. การถอน - โอนเงิน ระหว่างบัญชีของสมาชิก (โอนภายในระบบแอปพลิเคชัน CMS) วงเงินธุรกรรม ไม่จำกัด

ทั้งนี้ หากสมาชิกประสงค์ถอนเงินจำนวนมากกว่าที่กำหนดข้างต้น สามารถเข้ามาใช้บริการได้ที่ เคาน์เตอร์เงินฝาก ณ สำนักงาน สอ.กสท.ได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 15.30 น. กรณีสมาชิกประสงค์ถอนเป็นเงินสดหน้าเคาน์เตอร์มากกว่า 500,000 บาท ให้โทรแจ้งล่วงหน้า 1 วัน หรือสามารถถอนเงินฝากผ่านแอปพลิเคชัน CMS โดยรับเงินที่เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทย หรือส่งเอกสารประกอบการถอนเงินและโอนเงินทางไปรษณีย์ ส่งถึง สอ.กสท.ได้อีกช่องทางหนึ่ง (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกเงินฝาก การเงินและการลงทุน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 063 204 6052 - 55)

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2567

(นายนิธิ มาวิเลิศ)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด

๒๕